

Số:/BC-NN

Mỹ Tú, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII

1. Cử tri xã Mỹ Phước đề nghị đầu tư xây dựng trạm bơm áp Phước Lợi B. Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Vừa qua ngành nông nghiệp cùng UBND xã Mỹ Phước xác định danh mục đề xuất tỉnh đầu tư trong sự án chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng ĐBSCL (Dự án WB11 tỉnh Sóc Trăng). Phòng ghi nhận đề xuất này sẽ đề xuất tỉnh, huyện xem xét bố trí xây dựng vào năm 2025, rất mong bà con cử tri áp Phước Lợi B chia sẻ khó khăn của huyện do nguồn lực đầu tư còn khó khăn.

2. Cử tri xã Hưng Phú tiếp tục đề nghị Phòng Nông nghiệp, UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng công thoát nước tuyến huyện lộ 87B thoát ra sông lớn Phụng Hiệp – Cà Mau để đảm bảo thoát nước vào mùa mưa, thuận tiện cho nhân dân trong sản xuất và lưu thông hàng nông sản. Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Qua đề nghị của cử tri xã Hưng Phú xem xét đầu tư xây dựng công thoát nước tuyến lộ 87B gồm công kênh ông Chủ, công kênh Út Thường và công kênh 14, việc tiêu thoát nước của các kênh này ra hướng kênh Hậu 500, kênh 1000, kênh 1500 các kênh này thông ra Kênh Lắm, Kênh 8 thước, hai kênh này thông ra kênh Quản lộ Phụng Hiệp. Việc cử tri xã Hưng Phú đề nghị đầu tư các kênh này nhằm giải quyết môi trường nước cục bộ ở đầu kênh do các cống đầu kênh này bị bồi lấp, trong thời gian qua huyện chưa có nguồn vốn đầu tư. Hiện nay huyện đề nghị tỉnh nâng cấp, mở rộng đường huyện lộ 87B, khi có vốn sẽ bố trí các hạng mục cấp thoát nước trên nhằm thực hiện đồng bộ đường huyện lộ 87B.

3. Cử tri xã Long Hưng kiến nghị cơ quan cấp trên có giải pháp bình ổn và làm giảm giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, giá xăng dầu,...vì hiện nay giá cao, trong khi nông sản bán ra thấp, nhân dân lời ít hoặc không lời, có khi thất vụ lại bị lỗ. Thường xuyên kiểm tra, xử lý hàng nhái, hàng giả, giúp nông dân an tâm sản xuất. Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ghi nhận kiến nghị của tri, nhưng những kiến nghị này không thuộc chức năng quản lý của ngành nông nghiệp. Phòng Nông nghiệp sẽ phối hợp với các ngành chức năng có kiến nghị về trên có giải pháp bình ổn giá. Bên cạnh đó ngành nông nghiệp đề nghị chính quyền địa phương nên tăng cường hỗ trợ nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác và mô hình cánh đồng lớn, để kết nối với doanh nghiệp sản xuất phân bón, các nhà cung cấp vật tư có uy tín nhằm mua phân bón, thuốc trừ với giá gốc, tránh các chi phí trung gian, từ đó mới giảm giá thành góp phần tăng lợi nhuận cũng như đảm bảo đầu ra khi có khó khăn, đây là cùng nhau chia sẻ lợi nhuận và rủi ro khi thị trường có biến động.

Để giảm chi phí phân bón bà con nông dân cần bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali; chú ý điều chỉnh giảm lượng phân đạm phù hợp từng khu vực đất, tránh để cây trồng quá tốt, quá xanh, sẽ dễ phát sinh sâu bệnh, vừa tốn nhiều tiền phân bón, vừa tốn thêm tiền mua thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt là cần đẩy mạnh quy trình sản xuất tiên tiến 1 phải 5 giảm, để giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đây là vấn đề quan trọng trong điều kiện vật tư tăng giá. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tìm kiếm các công ty doanh nghiệp hỗ trợ nông dân thực hiện ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

4. Cử tri xã Mỹ Thuận đề nghị duy tu, sửa lại cống Mỹ Hòa, vì hiện tại cống bị rò rỉ nước. Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Cống Mỹ Hòa (còn gọi là cống Xẻo Gừa) ý kiến của cử tri phòng đã có phối hợp với đơn vị quản lý khai thác trực tiếp có khảo và báo cáo về Sở Nông nghiệp để Sở Nông nghiệp lập phương án trình UBND tỉnh xem xét đầu tư sửa chữa.

5. Cử tri các xã Long Hưng, Hưng Phú, Mỹ Phước, Hưng Phú đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện và Trung tâm Nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra chất lượng, mùi vị nguồn nước lúc hôi, lúc chua, đục; nước bị yếu không đủ sử dụng lại bị cúp nước nhiều. Phòng nông nghiệp và PTNT báo cáo giải trình nội dung này như sau:

Về thường xuyên kiểm tra chất lượng, mùi vị nguồn nước tại các trạm trong huyện Phòng nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh thường xuyên kiểm tra thẩm định chất lượng mẫu nước định kỳ tại các trạm cấp nước trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó Trung tâm Nước sạch thực hiện nội dung kiểm tra định kỳ mỗi tháng/lần tiến hành lấy mẫu tại các Trạm cấp nước và phân tích chất lượng nước tại Phòng Xét nghiệm của Đơn vị theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 02:2009/BYT. Khi phát hiện chỉ tiêu nào chưa đảm bảo quy chuẩn, Trung tâm tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục kịp thời. Để duy trì chất lượng nguồn nước cấp cho người dân, Trung tâm Nước sạch đã tăng cường thực hiện các giải pháp như: tăng cường tháo rửa xả cặn tuyến ống cuối nguồn tại các công trình cấp nước, cải tạo hệ thống lọc, thực hiện đấu nối hòa mạng tuyến ống giữa các trạm cấp nước với nhau, các trạm công suất lớn hỗ trợ qua lại cho các trạm thiếu nước. Qua những lần kiến nghị của cử tri Trung tâm

Nước sạch có khắc phục hiện nay chất lượng nước ở một số xã đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa triệt để còn một số nơi chất lượng nước chưa tốt Phòng Nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nước sạch tỉnh kiểm tra chất lượng nước để phục vụ tốt hơn cho người dân.

Trên đây là nội dung báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII.

Nơi nhận:

- Văn Phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu....BC.NN

TRƯỞNG PHÒNG